



ที่ ว ๗๕/๒๕๕๙

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
๑๕ ถนนราชปิติ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา

อ้างถึง หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ที่ ว ๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เรื่อง รายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครฯ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนน จำนวน ๕ คน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด นั้น

สหกรณ์ฯ ขอแจ้งว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร มีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๘ คน ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครดังกล่าวแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ สำหรับกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๐ จะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๐ จะมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยวิธีลงคะแนน จำนวน ๕ ตำแหน่ง และเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุม ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ และรองประธานกรรมการดำเนินการ ตามนัยแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
เรื่อง รายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์จะสมัคร
เข้ารับเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนจำนวน ๕ คน
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ที่ ว ๖๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

หมายเลข ๑ นายฉันทพงศ์ บริสุทธิ์	รองปลัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี
หมายเลข ๒ นายคนองพล เพ็ชรรัตน์	ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
หมายเลข ๓ นายนิคม พลาพล	ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย
หมายเลข ๔ นายวิรัตน์ จิระศรีไพฑูรย์	ผู้อำนวยการสำนักงานการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
หมายเลข ๕ นายคม แสงบำรุง	ผู้อำนวยการสำนักงานการช่างเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หมายเลข ๖ นายสุริยะมงคล ศรีสุระ	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลข ๗ นายสาธิต จาดเรียบร้อย	ปลัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
หมายเลข ๘ นายเกษม สุขใจ	ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรินทร์ จักกะปาก)

ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด